



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

จัดทำโดย : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ครั้งที่ 2 / 2566

วันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30-11.00 น.

ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย



วันที่ 17 มกราคม 2566 น.ส.พิจามณชัญญ์ บุญประจักษ์ ประธานคณะทำงาน KM/LO ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการจัดการประชุมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 3 หัวข้อคือ **1. เทคนิคในการจัดการความเครียดและการทำงานแบบ Work-Life Balance** โดยทีมวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี **2. การนำเสนอ Journal Club คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2** โดยนายชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพอาหาร นำเสนอหัวข้อ "โมเดลการจัดการสถานประกอบการกิจการด้านอาหารภายใต้ยุทธศาสตร์ BCG Economy" ในวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 08.30-09.00 น. ห้องประชุมทรวงประเมิณผลกระทบต่อสุขภาพ **3. กิจกรรม Happy Brain Easy KM ในหัวข้อ เทคนิคการผลิตสื่อและอินโฟกราฟิกเพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล** โดย น.ส.กมลฉัตร พิมพิดิษฐ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี โดยคณะกรรมการ กพว. ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ได้เห็นชอบให้มีการเผยแพร่

ในการประชุมครั้งนี้ มีการติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ โครงการวิจัย 2 โครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กพว.ของสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อยู่ระหว่างการขอและการปรับแก้เรื่อง EC จากสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกฎกระทรวงเรื่องตู้น้ำหยอดเหรียญ อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูล และมีการอบรมชี้แจงการบังคับใช้กฎหมายโดยการใช้มาตรการทางสังคม ในส่วนของการจัดการความรู้ให้เป็นระบบทั้งงานคุณภาพน้ำบริโภคและงานสุขาภิบาลอาหาร อยู่ระหว่างการประสานเพื่อลงไปขับเคลื่อนพื้นที่ และในการพัฒนาองค์ความรู้มาตรฐาน อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรและรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th